

# ด่วนที่สุด

ที่ บก ๐๐๒๓.๕/๐.๕๕๖๘



ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
ถนนบึงกาฬ - นครพนม  
บก ๓๘๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสืออำเภอเมืองบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๒๓.๖/๖๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่อำเภอเมืองบึงกาฬ รายงานว่า เทศบาลตำบลหอคำ มีความประสงค์ขออนุมัติ  
ใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลหอคำซึ่งด้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนที่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนด จำนวน ๒๔๕,๗๓๒.๕๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาท  
ห้าสิบบาท) รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลหอคำ มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย  
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลหอคำซึ่งด้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติให้เทศบาลตำบลหอคำ ใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลหอคำซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี ส่วนที่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
กำหนด จำนวน ๒๔๕,๗๓๒.๕๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) ตามที่ขอเสนอได้ ทั้งนี้ ให้อำเภอกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

โทร. ๐-๔๒๔๙-๒๔๗๙